

**รายงานผลการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม
กลยุทธ์ที่ 2 ปกป้องคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

ประเด็นที่ 2.2

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย

**กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36**

คำนำ

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์จำนวน 5 กลยุทธ์ สำหรับการดำเนินงานกลยุทธ์ที่ 2 ปลุกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นที่ 2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย ซึ่งมีกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการในปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความกตัญญู
3. ด้านความสำนึกในความเป็นไทย

สำหรับเอกสารฉบับนี้ เป็นการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจำนวน 59 โรงเรียน ประกอบด้วยข้อมูล สารสนเทศผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย/Best Practice หรือปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด/จุดที่ควรพัฒนาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง โดยได้สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้องและเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ความเป็นมา	1
วัตถุประสงค์	1
ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย	1
กิจกรรมที่ดำเนินการ	2
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนวิถีพุทธ	2
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ รู้ตื่น และเบิกบาน	2
กิจกรรมที่ 3 โครงการคุณธรรม เยาวชนทำดีถวายในหลวง	3
กิจกรรมที่ 4 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม	3
กิจกรรมที่ 5 สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน	4
กิจกรรมที่ 6 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก	4
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนดำเนินการ	4
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย	7
จุดที่ควรพัฒนา	7
แนวทางการพัฒนา	7
ภาคผนวก	
สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธรายด้าน	

การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม กลยุทธ์ที่ 2 ปลุกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นไทยและวิถี ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นที่ 2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย

ความเป็นมา

ด้วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ประชากรไทยทั้งหมดได้รับวัฒนธรรมต่างชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อม และวัฒนธรรมเหล่านั้น ซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากทอดทิ้งวัฒนธรรมอันดีงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรเร่งส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้เข้าใจ และเข้าถึงความเป็นชาติที่แท้จริง โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์จำนวน 5 กลยุทธ์ สำหรับการดำเนินงานกลยุทธ์ที่ 2 ปลุกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นที่ 2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 36 จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย อีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

1. รายงานผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรม ที่เป็นปัจจัย วิธีการทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ส่งเสริมจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่แสดงถึงผลสำเร็จ จุดเด่น และข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา
3. เผยแพร่การสังเคราะห์เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นและผู้สนใจ

ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

1. สพม.36 แจ้งให้โรงเรียนจัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ วารสารวิถีพุทธ โครงการคุณธรรมเยาวชนทำดีถวายในหลวง โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

และประเพณีต่างๆ เข้าค่ายธรรมะ ธนาคารความดี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสำคัญ วันครู วันพ่อ วันแม่

2. โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
3. โรงเรียนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย เป็นอย่างดี
4. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย
5. สพม.36 ติดตามผลการดำเนินงานจากการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
6. สพม.36 ส่งเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ดำเนินการ

1. โรงเรียนวิถิปุทธ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถิปุทธในสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถิปุทธ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนวิถิปุทธ สำหรับในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินงานโรงเรียนวิถิปุทธโดยสรุปผลการดำเนินงาน 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมพื้นฐานการดำรงชีวิต ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการปฏิสัมพันธ์ และด้านงานบริหารจัดการ ดังนี้

การดำเนินงานโรงเรียนวิถิปุทธในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติงานมาก ($\bar{X}=4.26$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการปฏิสัมพันธ์ปฏิบัติมากที่สุด ($\bar{X}=4.44$) รองลงมา ด้านกิจกรรมพื้นฐานการดำรงชีวิต ($\bar{X}=4.34$) และด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ($\bar{X}=4.32$) ตามลำดับ

สำหรับผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นที่พึงพอใจ ด้านการปฏิสัมพันธ์ พบว่า ส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมน่องเคารพี ผู้ใหญ่เคารพผู้น้อย ยกย่องผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ด้านกิจกรรมพื้นฐาน ส่วนใหญ่จะทำกิจกรรม กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ทำสมาธิ ธนาคารโรงเรียน ประกอบพิธีวันสำคัญต่าง ๆ ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีห้องปฏิบัติจริยธรรม

2. การจัดทำวารสารโรงเรียนวิถิปุทธ รู้ตื่น และเบิกบาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนจัดทำวารสารวิถิปุทธ รู้ตื่นและเบิกบาน โดยรวบรวมจากบทความระดับโรงเรียนเผยแพร่ในโรงเรียน และโรงเรียนคัดเลือกบทความจากวารสารระดับโรงเรียนเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 1 บทความ (ครูหรือนักเรียน) จากนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะคัดเลือกบทความจากโรงเรียนเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกลงวารสารรู้ตื่น และเบิกบาน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ผลปรากฏว่า โรงเรียนให้ความสนใจในการประกวดเขียนบทความน้อยมาก ซึ่งมีเพียงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ส่งบทความของครูผู้สอน จำนวน 3 บทความ มาให้พิจารณาซึ่งทำให้สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งบทความทั้ง 3 บทความ ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิถีพุทธ ปีที่ 3 เล่มที่ 8 ประจำเดือนธันวาคม 2555

3. โครงการคุณธรรม เยาวชนทำดีถวายในหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดโครงการคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนประกวดระดับภูมิภาคต่อไป

ผลปรากฏว่า ในปีการศึกษา 2555 มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมประกวด จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกุชชางวิทยาาคม โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนปล้องวิทยาาคม โรงเรียนขุนตาลวิทยาาคม โรงเรียนงพัฒนาวิทยาาคม โรงเรียนเทิงวิทยาาคม โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้คัดเลือกบทความระดับเขตพื้นที่เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ดังนี้

- โรงเรียนกุชชางวิทยาาคม โครงการ “กะทิกะธรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความดี”
- โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โครงการ “จุลชีพพลิกชีวิตแผ่นดิน บ่อเกิดคุณธรรม รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว”

โครงการคุณธรรม เยาวชนทำดีถวายในหลวง ที่เป็นแบบอย่าง ที่ได้จัดทำเป็นเรื่องราวในหนังสือ “บันทึกความสำเร็จโครงการคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีที่ 6-7” ปี 2554-2555ของกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) คือ โครงการบรืบาลคนไข้ เอาใจใส่ผู้ชรา ดูแลน้องเล็กศูนย์พัฒนาร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนา บริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (โรงเรียนแม่ใจวิทยาาคม) และโครงการหนึ่งใจไฟทำดี พุทธยันตีเฉลิมราช (โรงเรียนกุชชางวิทยาาคม)

โครงการหนึ่งใจไฟทำดี พุทธยันตีเฉลิมราช (โรงเรียนกุชชางวิทยาาคม) ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ

4. โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณาการออมสินภาค/สาขา ผู้แทนศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนประกวดระดับภูมิภาคต่อไป

ผลปรากฏว่ามีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมประกวด จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา และนักเรียนเข้าร่วมประกวด จำนวน 6 คน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้คัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2555 ดังนี้

- โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
- นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม คือ นายณัฐปคัลภ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

5. สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือในการร่วมจัดการประกวด “สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษา โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนตามแนวทาง 5 เสาหลักแห่งความปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติ รวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย 14 โรง จังหวัดพะเยา 6 โรง เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 2) โรงเรียนพานพิทยาคม 3) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 4) โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5) โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 6) โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 7) โรงเรียนแม่ตำววิทยา 8) โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9) โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 10) โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 11) โรงเรียนแม่จ้อวิทยาคม 12) โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 13) โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 14) โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 15) โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 16) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 17) โรงเรียนภูซางวิทยาคม 18) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 19) โรงเรียนขุนควรวีทยาคม 20) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกระดับจังหวัด ดังนี้

1) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2) โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 3) โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 4) โรงเรียนแม่จ้อวิทยาคม 5) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 6) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับภาค และระดับประเทศ ขณะนี้กำลังดำเนินการคัดเลือก

6. โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยให้ สพม.36 สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม (V-Star) เข้าค่ายธรรมะครู และนักเรียน ประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ สัมมนาปฏิบัติธรรม ฯลฯ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 8/2556 ดังนี้

1) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2) โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3) โรงเรียนวาวีวิทยาคม 4) โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 5) โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 6) โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 7) โรงเรียนสันตศิรีวิทยาคม 8) โรงเรียนพานพิทยาคม 9) โรงเรียนพญาเม็งราย 10) โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 11) โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

7. กิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนดำเนินการ

สพม.36 สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ เข้าค่ายธรรมะ ธนาคารความดี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสำคัญ วันครู วันพ่อ วันแม่ ดังนี้

ที่	โรงเรียน	กิจกรรมสำคัญ ที่โรงเรียนดำเนินการ
1	สามัคคีวิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
2	ตำรงราษฎร์สงเคราะห์	โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนป้องกันการทุจริต
3	เม็ງรัมย์หาราชวิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ
4	ห้วยสักวิทยาาคม	ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
5	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงใหม่	โรงเรียนวิถีพุทธ/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
6	ดอนชัยวิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
7	จุฬารณราชวิทยาลัย เชียงราย	โรงเรียนวิถีพุทธ
8	สามัคคีวิทยาาคม 2	โรงเรียนวิถีพุทธ
9	ดอนศิลาผางามวิทยาาคม	โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
10	เวียงชัยวิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
11	เวียงเชียงรุ้งวิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ
12	พานพิทยาาคม	สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
13	พานพิเศษพิทยา	โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
14	นครวิทยาาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
15	แม่จ้อวิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
16	ดอยงามวิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ
17	แม่ลาววิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
18	แม่สรวยวิทยาาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
19	วาวิวิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
20	เวียงป่าเป้าวิทยาาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
21	แม่เจดีย์วิทยาาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
22	ป่าแดดวิทยาาคม	สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
23	แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
24	วัดถ้ำปลาวิทยาาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
25	จันจว้าวิทยาาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
26	แม่จันวิทยาาคม	สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
27	เชียงแสนวิทยาาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
28	บ้านแซววิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ
29	สันติคีรีวิทยาาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ
30	ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก	โรงเรียนวิถีพุทธ

ที่	โรงเรียน	กิจกรรมสำคัญ ที่โรงเรียนดำเนินการ
31	เทิงวิทยาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
32	ปล้องวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ
33	เชียงของวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
34	บุญเรืองวิทยาคม	สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
35	ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมง์คลาภิเษก	โรงเรียนวิถีพุทธ
36	เวียงแก่นวิทยาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
37	พญาเม็งราย	โรงเรียนวิถีพุทธ
38	แม่ตำวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
39	ไม้ยาวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
40	ขุนตาลวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ
41	ยางฮอมวิทยาคม	สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
42	พะเยาพิทยาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
43	ฟากกว๊านวิทยาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
44	พะเยาประสานนวิทย์	โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
45	แม่ใจวิทยาคม	สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
46	ดอกคำใต้วิทยาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
47	ถ้ำปินวิทยาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
48	งำเมืองวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ
49	ดงเจนวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
50	เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีน ครินทร์ พะเยา	โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
51	เชียงคำวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/บทความวารสารวิถีพุทธ
52	ฝายกวางวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
53	เชียงม่วนวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
54	จุนวิทยาคม	กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมวันสำคัญ/ประเพณีต่างๆ
55	พญาลอวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ
56	ภูซางวิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ/โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ/ สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน
57	ปงรัชดาภิเษก	โรงเรียนวิถีพุทธ
58	ปงพัฒน์วิทยาคม	โรงเรียนวิถีพุทธ
59	ขุนควรววิทยาคม	สถานศึกษาร่วมใจใช้รถใช้ถนน

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

1. โรงเรียนบางแห่งจัดกิจกรรมจริงแต่ขาดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
2. ความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรม
3. บางกิจกรรมขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน
4. ผู้บริหารและครูไม่เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรสร้างทีมวิทยากรของ สพม.36 ที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย
2. จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับของ สพม.36 อย่างต่อเนื่อง
3. มีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้วยระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย
5. สร้างแรงเสริมและกำลังใจ ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย

แนวทางการพัฒนา

1. ควรสนับสนุนงบประมาณด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนโรงเรียนดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทยอย่างต่อเนื่องและติดตามผลเป็นระยะ
3. จัดการประกวดกิจกรรมดีเด่นระดับเขตเป็นประจำทุกปี
4. สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและครูเห็นความสำคัญของการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย
5. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ด้วยความเต็มใจ ผู้บริหาร คณะครู ชุมชน ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ นักเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรม

ภาคผนวก

ตัวอย่างกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการณรงค์ คุรุชีพวัฒน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งในปีนีทางคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดงานเองทั้งหมดเพื่อแสดงความกตัญญูต่อ บุรพคุณอาจารย์ ในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นอีกด้วย (ภูรินทร์ ภาพ / ตีวารณ ชั่ว)



ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พาน้องเข้าวัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมประกอบศาสนกิจในวัดเช่น ทำบุญ ฟังธรรม ฝึกสมาธิ บริจาคทาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวัน (ภูรินทร์ ภาพ/ ตีวารณ ชั่ว)



ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
หัวข้อข่าว : เขตชูเด็กไทยมีคุณธรรม

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 รองผู้อำนวยการบรรจง วงศ์ราษฎร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน เนื่องจากได้รับรางวัลยกย่องเขตชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา (ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์)



ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
ส่งข่าวโดย: ป.ช.ส.:พะเยาประสานวิทย์
หัวข้อข่าว : นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2555

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลการคัดเลือก นายเจตริน เจริญสินจันทน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัลในโอกาสต่อไป นับเป็นนักเรียนตัวอย่างที่พัฒนาตนเองเป็นผู้ที่มีความรู้ คุณธรรม ความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนทั่วไป และเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน(ภาพ/ข่าว:ครูชัย)



ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556

สงฆ์ข่าวโดย: โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

หัวข้อข่าว : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตต่อต้านสิ่งเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตต่อต้านสิ่งเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (ภาพ/ข่าว:ปียพงษ์)



ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556

สงฆ์ข่าวโดย: โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

หัวข้อข่าว : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหม่

วัน พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนปงรัชดาภิเษกได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพอของแผ่นดิน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับปีการศึกษา 2556 โดยมี นายอุเทน วงษ์พันธ์ ใต้กล่าวรายงานกับประธานในพิธี คือ นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ซึ่งจะมีการจัดโครงการทั้งหมด 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 10 - 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการรับส่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนในความปกครองได้รับความรู้และการปฏิบัติตัวเข้ากับสังคมด้วยตนเอง ภาพ /ข่าว ประหยัด



ตัวอย่างกิจกรรมด้านความกตัญญู

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556

ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

งานกิจกรรมพัฒนานักเรียน ร่วมกับสถานศึกษา โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยผู้อำนวยการวันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทเรื่อง "ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี" นอกจากนี้ยังประกอบด้วยกิจกรรมอื่นๆ เช่น การมอบทุนการศึกษาจากดอกผลกองทุนผู้อำนวยการทรงศักดิ์ แก้วแสงอินทร์ และคณะครู สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน และมีจิตอาสา จำนวน 15 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และการประกวดพานดอกไม้ พานธูปเทียนในระดับช่วงชั้นต่างๆ โดยกิจกรรมในปีนี้มีครูต่างชาติของโรงเรียนจำนวนสองคนคือ Mr.John จากประเทศสหรัฐอเมริกา และมี Chen Qing Qing จาก มณฑลช้ออัน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความประทับใจ ณ.ณรงค์_ภาพ/สุริสรา_ข่าว



ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555

ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555

ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการที่เชษฐ สมฤทธิ์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความกตัญญูต่อบุคคลแวดล้อมที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด และให้นักเรียนได้แสดงความรักที่มีต่อแม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู การประกวดดนตรีโฟล์คซอง การมอบทุนการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณแม่ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น ทำให้ลูกและแม่ได้แสดงถึงความรักที่มีต่อกัน (ณรงค์_ภาพ/สุริสรา_ข่าว)



ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556

ส่งข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา

หัวข้อข่าว : ร.ร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ค่ายคุณธรรม เวียนเทียนวันวิสาขบูชา และปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

นายอิสราภาพ จินาอี ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ายคุณธรรม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ซึ่งโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การเข้าค่ายคุณธรรม กศัญญา-สู่งาน การปฏิบัติธรรมสมาธิ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา รวมทั้งกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2556



ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556

ส่งข่าวโดย: โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมโดยมีนายจรูญ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน นักเรียนแต่ละคนต่างเตรียมกรวยดอกไม้จากบ้านซึ่งประกอบด้วย ดอกเข็ม หญ้าแพรก ดอกมะเข็ญ มอบให้แก่คุณครูในวันนี้ เพื่อแสดงถึงความเคารพคุณครู ที่ธีไหว้ครูในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทียของศิษย์ที่มีต่อครุบา อาจารย์ และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป (หนึ่งฤทัย, วรวรรณ, กานมาศ-ภาพ/ข่าว)



ตัวอย่างกิจกรรมด้านความสำนึกในความเป็นไทย

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-NetWork
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
ส่งข่าวโดย: ป.ช.ส.:พะเยาประสานวิทย์
หัวข้อข่าว : พ.ว.ร่วมใจด้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนพะเยาประสานวิทย์ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ตำรวจสันติบาลจังหวัดพะเยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเสริมสร้างค่านิยมจงรักภักดีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป โดยมีนายพีระพันธ์ จอมมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสานวิทย์ เป็นประธานในพิธี และ พต.เอกนรินทร์ บัญญานะ หัวหน้าสันติบาลจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรม และเป็นหัวหน้าวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนทั้งโรงเรียน ผ่านชุมชนบ้านห้วยเคียน ต.ท่าจำปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กิจกรรมการบรรยาย ฉายวีดิทัศน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเรื่องยาเสพติด กิจกรรมการแสดงนันทนาการต่างๆ เช่น การแสดงมายากล เป็นต้น(ภาพ/ข่าว:ครูชัย)



ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-NetWork
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 : วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนจุนวิทยาคม
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โรงเรียนจุนวิทยาคม ร่วมกับตำรวจสันติบาล จังหวัดพะเยา กองกำกับการ 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556



ค้นหารายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมที่ http://182.93.222.55/secondary_enetwork/